

THÀNH PHỐ

Chỉnh trang đô thị đón tết



Năm nào cũng vậy, tháng cuối cùng của năm luôn là thời điểm bận rộn nhất của những người làm công việc chỉnh trang đô thị.

Ngày từ giữa tháng 12/2018, UBND thành phố đã đưa ra kế hoạch về lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố để phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Hiện từ khá sớm để chủ động. Đồng thời, làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tập trung nhân lực cắt tỉa cây xanh, vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị.

đơn đốc công việc để bảo đảm tiến độ. Ông Phạm Văn Tư, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nên thành phố thu hút rất đông người dân và khách du lịch đến tham quan, thưởng ngoạn trong dịp tết.

trồng mới, chăm sóc hoa, cây cảnh làm cho thành phố rạng rỡ hơn. Hai bên đường, rực sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc. Tin hiệu thành phố vào xuân đã ngập tràn khắp nơi nơi.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình khẩn trương thực hiện. Với lượng rác thải trong ngày giáp tết tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường, Công ty sẽ tổ chức nhân lực, phương tiện làm việc cả ngày và đêm theo yêu cầu khối lượng công việc.

NGÀNH Y TẾ
Huy động ủng hộ các quỹ từ thiện trên 360 triệu đồng

Năm 2018, thực hiện phong trào thi đua chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Sở Y tế đã phối hợp với Công đoàn ngành Y tế phát động cán bộ viên chức, người lao động toàn ngành tham gia hưởng ứng và ủng hộ các quỹ từ thiện với tổng trị giá trên 360 triệu đồng.

Thẩm định và cấp 855 chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh



Khám bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình.

Năm 2018, Sở Y tế đã kiện toàn hội đồng tư vấn cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề y được; xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành nghề y được, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo đúng quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Kết quả, đã thẩm định và cấp 855 chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và 60 giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có 2 bệnh viện, 7 phòng khám đa khoa, 38 phòng khám chuyên khoa, 9 phòng chẩn trị y học cổ truyền; 3 dịch vụ y tế, 1 dịch vụ vận chuyển cấp cứu.

HÀ DUNG

Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật nội địa

Năm 2018, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thực hiện tốt công tác kiểm dịch thực vật nội địa, góp phần bảo vệ an toàn sản xuất. Chi cục đã kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật với 157,7 tấn giống cây trồng nhập khẩu (ngô, khoai tây, lúa lai);

LƯU NGÀN

THƯƠNG HIỆN
Phát triển kinh tế trên 3 trụ cột



Cơ sở chế mây Phạm Thị Nhân thôn Trung Quý.

cao như giống lúa Nhật, QJ4, HJ1, TH1, Sơn Lâm 1. Đặc biệt, giống Sơn Lâm 1 tại thôn Trung Quý do HTX SXKD DVNN ký hợp đồng với Công ty Giống cây trồng Tiến Hải thực hiện gieo cấy 14ha, năng suất đạt 2,3 - 2,5 tạ/sào.

hình cấy giống lúa QJ4 và HJ1 cấy tại thôn Văn Lĩnh với diện tích 3 mẫu, năng suất đạt 2,5 - 2,7 tạ/sào, trong đó doanh nghiệp cũng hỗ trợ giá thóc giống 5.000 đồng/kg và khoảng 19kg/sào phân bón NPK.

Đông Khánh thường xuyên nuôi trên 200 con trâu.

Song song với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Thượng Hiền đã tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

độ tuổi lao động của xã thì 100% lao động đều có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 5,67%. Ông Tạ Văn Hải, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Nghề mây tre đan ở địa phương có từ lâu đời, trong đó phát triển mạnh từ thời bao cấp có hợp tác xã mây tre đan.

ưu đãi để phát triển nghề, tạo điều kiện về quỹ đất để cho các đơn vị tổ hợp, doanh nghiệp thuê hoặc mua đất. Ngoài ra, hàng năm Đảng ủy, UBND xã đều có nghị quyết chuyên đề về phát triển nghề và quảng bá thương hiệu sản phẩm.

THU THỦY

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa

Để bảo đảm an toàn trên các tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt tại các bến khách ngang sông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân năm 2019, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định về giao thông đường thủy nội địa, tập trung các nội dung về điều kiện hoạt động của phương tiện thủy nội địa, quy định trang thiết bị, sử dụng phao cứu sinh...

Định về vận tải hành khách ngang sông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông đường thủy.

Ông Đỗ Trọng Luận, Trưởng Công an xã Nam Hải (Tiền Hải) cho biết: Trên địa bàn xã Nam Hải hiện có bến đò ngang An Cự đang hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại chủ yếu của người dân xã Nam Hải và những xã lân cận với xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Nguyên nhân và trước mùa mưa bão, địa phương đều phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động tại bến đò ngang An Cự. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng lưu ý với chủ đò phải tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa, không được chở quá tải trọng cho phép, không mượn người chở, không được sử dụng phương tiện chưa đăng kiểm, hết hạn đăng kiểm để chở khách.

Thông số 4, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết: Thái Bình là tỉnh có mạng lưới giao thông đường thủy dày đặc với 4 sông lớn, thuộc hệ thống đường thủy nội địa quốc gia chảy qua là sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa và sông Trà Lý. Trên địa bàn tỉnh hiện có 81 bến đò ngang với 81 phương tiện đang hoạt động. Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải, trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân năm 2019, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã chủ động phối hợp với phòng kinh tế và hạ tầng, công an các huyện kiểm tra bến đò, phương tiện, người điều khiển phương tiện theo quy định...

tiện và người dân đã có ý thức trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Thời gian tới, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra bến khách ngang sông tại các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Vũ Thư. Trong quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng sẽ

kiến quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy như: phương tiện không bảo đảm an toàn, chở quá số người quy định, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định...

điều khiển phương tiện đường thủy nội địa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không chở quá số người quy định, yêu cầu hành khách khi đi đò phải mặc áo phao hoặc cầm, đeo dụng cụ nổi theo quy định nhằm hạn chế tới mức tối thiểu những thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

PHẠM HƯNG



Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra bến đò Phú Dâu, xã Đông Trà (Tiền Hải).